



ธรรมศึกษา : แก้ปัญหาสังคม (แท่งเถื่อน)

พระพจนารถ ปภาโส

รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ข่าวการพบศพทารกจากการทำแท้งจำนวน ๒,๐๐๒ ศพ ที่วัดไผ่เงิน กรุงเทพมหานคร สร้างความ
สลดใจแก่ผู้ทราบข่าว ก่อกระแสวิพากษ์ทางสังคมหลากหลายทัศนะ ซึ่งส่วนมากบ่งชี้ว่าเกิดจากเด็กและ
วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทำให้เกิดแนวความคิดให้แก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดการทำแท้งอย่างเสรี
ด้วยคิดว่านี่คือการแก้ไขปัญหาคือถูกต้อง

วัยของหญิงที่ทำแท้ง ตามที่ประเมินกันนั้น แน่ใจหรือว่าเป็นเด็กและวัยรุ่น เพราะถ้าความจริง
เป็นเช่นนั้น แสดงว่าระบบการศึกษาของชาติมีความล้มเหลวอย่างยิ่ง ที่ไม่สามารถพัฒนาจริยธรรมอันดีงาม
ของชาติไทยให้เพียงพอในจิตใจของเด็กและวัยรุ่น ถ้าพิจารณาให้ตรงประเด็นจริงๆ ต้องพิจารณาถึง
ค่าใช้จ่ายในการทำแท้งเถื่อนที่มีราคาสูง เพราะเป็นการทำผิดกฎหมาย ซึ่งยากยิ่งที่ครอบครัวของเด็กและ
วัยรุ่นส่วนใหญ่จะสามารถรับภาระได้ ดังนั้นจึงเชื่อว่าหญิงที่ทำแท้งน่าจะเป็นวัยทำงาน ที่ไม่สามารถแบก
ภาระในการเลี้ยงลูกได้ จึงนำไปสู่การทำแท้งเถื่อน การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดการทำแท้งเสรี จึงเป็น
การแก้ไขที่ปลายเหตุ ไม่สามารถลดปัญหาการทำแท้งได้อย่างแท้จริง

การแก้ไขปัญหาคือการทำแท้งให้ได้ผล ต้องกระทำใ้บุคคลมีจิตสำนึกในจริยธรรมทางสังคมที่อยู่
บนพื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งบ่งชี้ให้สตรีไทยรักษานวลสงวนตัว ดำรงตนสมกับสตรีไทย ที่
ชาวโลกให้เกียรติและยกย่องเสมอ ควรที่รัฐบาลจะต้องเน้นให้เกิดการพัฒนาจิตสำนึกในจริยธรรมของ
ประชาชนชาวไทยทุกคน จิตสำนึกนี้จะทำให้บุคคลมีความละเอียดและเกรงกลัวต่อความเดือดร้อนที่จักเกิด
จากการกระทำผิดทำนองคลองธรรม

คณะสงฆ์ไทยตระหนักถึงความหลากหลายของปัญหาทางสังคมของประเทศไทยเสมอ จึงพยายาม
ที่จะสั่งสอนพุทธธรรม อันเป็นรากเหง้าจิตวิญญาณของความเป็นไทย แก่เยาวชนชาวไทยจนทำให้เกิด
จิตสำนึกในจริยธรรม ด้วยระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา อันเป็นการบำเพ็ญสาธารณ
กุศลส่วนการศึกษาตามพระราชดำริในรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ความตอนหนึ่งว่า “...เรื่องการศึกษานี้ ขอให้ทราบ ช่วยคิดให้มากๆ จนถึง
รากเหง้าของการศึกษาในเมืองไทย อย่าตัดช่องไปแต่การข้างวัด อีกประการหนึ่ง การสอนศาสนาใน

โรงเรียน ทั้งในกรุงและหัวเมือง จะต้องให้มีขึ้น ให้มีความวิตกไปว่า เด็กชั้นหลังจะห่างเหินศาสนา จนเป็นคนไม่มีธรรมในใจมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้น จะถือว่าเหมือนอย่างทุกวันนี้ คนที่ไม่รู้อะไรก็มีมาก ต่อไป ภายหน้า ถ้าคนที่ได้เล่าเรียนคงจะประพาศตัวดีกว่าคนที่ไม่ได้เล่าเรียนนั้น หากไม่ คนที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องดำเนินตาม คงจะหันไปหาทางทุจริตโดยมาก ถ้ารู้น้อยก็โกงไม่คล่อง ถ้าโกงไม่สนิท ถ้ารู้มากก็โกงมากขึ้นและโกงพิสดารมากขึ้น ”

จาก พุทธศักราช ๒๔๗๒ เป็นต้นมา คณะสงฆ์ได้อบรมนักเรียนธรรมศึกษาให้เป็นคนดีศรีสังคมเป็นจำนวนไม่น้อย เฉพาะในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีนักเรียนธรรมศึกษาทั่วประเทศ ประมาณ ๑,๕๒๖,๒๔๘ คน ซึ่งทุกสิ้นปีการศึกษา จะจัดให้มีการสอบความรู้พร้อมกันทั่วประเทศในสนามหลวง ซึ่งการสอบในสนามหลวงนี้ เป็นการสอบความรู้ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงโปรดให้จัดขึ้น ตามมติของมหาเถรสมาคม โดยได้รับพระบรมราชูปถัมภ์เสมอมา ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้เป็นการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงครั้งที่ ๘๐ ใช้สนามสอบทั่วประเทศ ๔,๐๕๑ สนาม

ปริมาณนักเรียนธรรมศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมเป็นเครื่องแสดงถึงคุณภาพของธรรมาภิบาลในจิตใจของพลเมืองที่ได้รับการอบรมให้มีเชื่อแห่งพุทธธรรม อันเป็นส่วนก่อให้เกิดจิตสำนึกในจริยธรรมทางสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณีไทย ทำให้นักเรียนมีความรักนวลสงวนตัว เคารพในสิทธิของบุคคลอื่น คลบับดาลให้เขาไม่มีจิตที่มุ่งหวังในทางระคะที่จักก่อให้เกิดปัญหาทางเพศสัมพันธ์ ด้วย นี่จึงทำให้เชื่อว่าปัญหาการทำแท้งเดือนไม่ไช้เหตุจากเด็กและเยาวชนเป็นหลัก

เพื่อร่วมกันแสดงพลังอันบริสุทธิ์ ปลุกจิตสำนึกในจริยธรรมทางสังคม ที่อยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณีไทย ให้ปรากฏแก่เด็กและวัยรุ่นที่ยังหลงอยู่ในวังวนกิเลสอยู่ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมสนับสนุนการสอบธรรมสนามหลวง ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.หรือจะเข้าทดสอบความรู้ในธรรมศึกษาของตน ได้ที่สนามสอบธรรมศึกษาใกล้บ้านท่าน หรือชมจาก <http://www.gongtham.net>

นักเรียนธรรมศึกษาทุกคน จักสอบธรรมศึกษาในสนามหลวงครั้งนี้ ด้วยความตั้งใจสอบให้เป็นกุศลกิจ เพื่อน้อมนำอานิสงส์แห่งบุญที่พึงมีร่วมกัน ให้เป็นสามัคคี ก่อมหาบุญกุศลถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ นี้

ปัญหาทางสังคมของประเทศไทย จักสิ้นไปด้วยธรรมศึกษาในจิตของคนไทย

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เวลา ๑๒.๑๐ – ๑๒.๔๕ น.